

VietinBank: Tốp 50 doanh nghiệp niêm yết thực hành quản trị công ty tốt nhất

16:52 10/12/2024

Tác giả: Đang cập nhật

Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (VietinBank - mã CK: CTG) vừa vinh dự được xướng tên trong danh sách 50 doanh nghiệp niêm yết (DNNY) tiên phong và cam kết nâng cao quản trị công ty Việt Nam - VNCG50 tại diễn đàn thường niên quản trị công ty (AF7).

Với chủ đề "Đầu tư vào quản trị công ty: Chiến lược thu hút nhà đầu tư có trách nhiệm trong xu thế quốc tế hoá thị trường", AF7 là sự kiện chuyên môn uy tín nhất tại Việt Nam về quản trị công ty (QTCT) tích hợp với ESG và Phát triển Bền vững (PTBV) được Viện Thành viên Hội đồng quản trị Việt Nam (VIOD) tổ chức với sự đồng hành của Tổ chức Tài chính Quốc tế (IFC), Cục Kinh tế Liên bang Thụy Sĩ (SECO) và Ủy ban Chứng khoán nhà nước (UBCKNN), cùng hỗ trợ chuyên môn của hai Sở Giao dịch Chứng khoán TP. Hồ Chí Minh (HOSE) và Hà Nội (HNX).

Danh sách VNCG50 là sáng kiến lần đầu được công bố tại diễn đàn, do các chuyên gia QTCT đến từ các Sở giao dịch chứng khoán, đại diện quỹ đầu tư, công ty chứng khoán và chuyên gia độc lập xem xét và lựa chọn 50 doanh nghiệp niêm yết có hoạt động QTCT tốt nhất trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Là doanh nghiệp niêm yết vốn hóa lớn trên thị trường, đồng thời là ngân hàng TMCP có vốn nhà nước, VietinBank không chỉ cần tuân thủ các quy định pháp luật đối với DNNY (theo quy định của UBCKNN và các Sở Giao dịch Chứng khoán) mà còn phải đáp ứng các quy định của doanh nghiệp nhà nước (theo quy định của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, Ngân hàng Nhà nước).

Do đó, mô hình quản trị công ty minh bạch và hiệu quả luôn được VietinBank ưu tiên hướng tới và ngày càng hoàn thiện, trở thành chủ trương nhất quán trong ban lãnh đạo. Trong hành trình phát triển bền vững của mình, VietinBank luôn cam kết mạnh mẽ đối với việc nâng cao hiệu quả QTCT, tuân thủ đạo đức kinh doanh, giảm thiểu rủi ro và hướng tới xây dựng một mô hình thực thi hiệu quả.



Phó Ban Thư ký HĐQT & QHCD Vương Huy Đông, đại diện VietinBank (thứ 7 từ phải sang) lên nhận Chứng nhận doanh nghiệp niêm yết thực hành quản trị công ty tốt nhất.

Mô hình quản trị của VietinBank đã được hoàn thiện với đầy đủ các chủ thể theo quy định đối với một DNNY, bao gồm: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT), các Ủy ban trực thuộc HĐQT, Ban kiểm soát (BKS), Ban Điều hành (BDH)... Cơ cấu quản trị của ngân hàng luôn đảm bảo sự phối hợp hiệu quả, giám sát chặt chẽ giữa HĐQT, BDH và BKS; đề cao tính minh bạch và kịp thời.

Đồng thời, VietinBank cũng tiên phong xây dựng và triển khai hệ thống các quy định, quy chế nội bộ nhằm tạo ra cơ chế quản trị thống nhất, xuyên suốt, góp phần đảm bảo lợi ích tốt nhất cho cổ đông và các bên có quyền lợi liên quan khác.

Không chỉ vậy, VietinBank còn tích cực tham chiếu các thông lệ, chuẩn mực tốt nhất trong nước và quốc tế về QTCT như: Bộ nguyên tắc quản trị công ty theo thông lệ tốt nhất do UBCKNN và IFC phát hành, quy tắc quản trị công ty của Tổ chức hợp tác và Phát triển kinh tế (OECD), thẻ điểm quản trị công ty khu vực ASEAN... để nâng cao chất lượng quản trị, làm nền tảng để phát triển hoạt động kinh doanh an toàn, hiệu quả, bền vững.

Trên cơ sở kết quả đánh giá hàng năm, VietinBank xác định những điểm cần cải thiện để không ngừng nỗ lực hoàn thiện cơ cấu quản trị, đảm bảo việc giám sát và thực thi hiệu quả và phù hợp.

Việc nằm trong top 50 doanh nghiệp niêm yết thực hành QTCT tốt nhất là sự ghi nhận của các tổ chức chuyên môn đối với cam kết và nỗ lực liên tục của VietinBank trong việc xây dựng, kiện toàn hệ thống QTCT theo hướng minh bạch, chuyên nghiệp, gia tăng năng lực cạnh tranh của VietinBank trên hành trình thực thi chiến lược phát triển bền vững.

Lan Chi

Link bài viết: <https://nguoilambao.vn/public/vietinbank-top-50-doanh-nghiep-niem-yet-thuc-hanh-quan-tri-cong-ty-tot-nhat>